

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-SKHCCN

Quảng Trị, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về tổng kết 05 năm triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, bao gồm: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ là một cơ quan quản lý, có cơ cấu tổ chức gồm: 06 phòng chức năng: Văn phòng, Thanh tra, phòng Kế hoạch-Tài chính, phòng Quản lý Khoa học, phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo: đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. được xây dựng trên diện tích 2.800 m²; Trụ sở của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng: 43 Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được xây dựng trên diện tích 1.638 m².

Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị tại 204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, gồm 01 dãy nhà 5 tầng và 01 dãy nhà 3 tầng, được xây dựng trên diện tích 1.577 m², có 02 nhân viên bảo vệ, việc đảm bảo an toàn an ninh trật tự tại đơn vị, sự phối hợp của các lực lượng vũ trang trên địa bàn, nên việc trật tự, an toàn, an ninh được giữ vững, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Ban Giám đốc Sở đã quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến trực tiếp đến toàn thể công chức, người lao động của Sở thông qua các cuộc họp, hội nghị và giao ban biết triển khai thực hiện.

Tuyên truyền thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017, Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; đồng thời tuyên truyền hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phòng ngừa, nâng cao tính răn đe, giáo dục, ngăn chặn kịp thời hành vi tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ; giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn, thương vong do tàng trữ, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở.

Kết quả trong 5 năm qua, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở luôn nghiêm túc chấp hành các quy định về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, không có trường hợp vi phạm pháp luật về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, vi phạm về trật tự an toàn xã hội.

Trên đây là báo cáo tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH-Công an tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Thắng